



ที่ นร ๑๑๒๔/๒๕๖๕

สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

90 พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (กรณีรายได้ไม่พอสำหรับรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๘/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงคมนาคมขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (กรณีรายได้ไม่พอสำหรับรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (กรณีรายได้ไม่พอสำหรับรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๒๖๘.๕๖๙ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้ ขสมก. มีเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินรถโดยสารสาธารณะและใช้เป็นเงินหมุนเวียนในองค์กร ส่งผลให้ ขสมก. สามารถบริหารจัดการการเดินรถต่อไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ขสมก. พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ (๗) ที่การกู้เงินของ ขสมก. ถ้าเป็นจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาทต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๒. สำหรับรายละเอียดการค้ำประกัน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้ ขสมก. ดำเนินการกู้เงินได้ เมื่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้บรรจุวงเงินกู้ของ ขสมก. ที่เสนอในครั้งนี้อย่างแล้ว

๓. ขสมก. ควรจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการเดินรถสำหรับรถโดยสารที่จะจัดหาใหม่และสอดคล้องตามแผนการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งเร่งติดตามและกำกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อน ขสมก. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อ ขสมก. จะได้มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการและผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตบучา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ